

Số: /BC-UBND

Hoàng Việt, ngày 06 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024

Thực hiện Công văn số 530/UBND-NV ngày 19/3/2024 của UBND huyện Văn Lãng về việc triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. UBND xã Hoàng Việt báo cáo kết quả triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 trên địa bàn xã như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Hoàng Việt là xã vùng I của huyện Văn Lãng, cách trung tâm huyện 1,5 km, với tổng diện tích 2.678,18 ha, có 12 thôn với 905 hộ với 3.974 nhân khẩu, gồm có 03 dân tộc Tày, Nùng, kinh cùng sinh sống, đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã từng bước được cải thiện và nâng cao. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã thường xuyên được quan tâm chú trọng; chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước được phổ biến, triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch của cấp trên. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP

- Việc phổ biến, quán triệt pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về thực hiện quản lý đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn được UBND xã quan tâm, chỉ đạo, công tác tuyên truyền chủ yếu tập trung đến cán bộ, công chức, và nhân dân trên địa bàn xã thông qua các cuộc họp giao ban, họp thôn, sinh hoạt chi đoàn, chi hội... lồng ghép với việc tuyên truyền tại tủ sách pháp luật của địa phương. Kết quả tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 03 cuộc với 112 lượt người nghe.

- Việc văn bản của xã ban hành có liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo: Thực hiện công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, hàng năm, UBND xã đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện công tác quản lý Nhà

nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024. Qua đó góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn.

Trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã phối hợp lập kế hoạch, xây dựng văn bản liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện về tín ngưỡng, tôn giáo. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tổng số cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên bàn: UBND xã giao cho Phó chủ tịch UBND xã phụ trách công tác tôn giáo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo; 01 cán bộ công chức Văn hóa – xã hội phụ trách theo dõi, quản lý các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn.

2. Việc triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP

UBND xã đã thực hiện rà soát, thống kê các công trình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn theo quy định Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Đối với các hoạt động tín ngưỡng: Nhân dân trên địa bàn xã về cơ bản nhân dân thực hiện tín ngưỡng theo truyền thống như: Thờ cúng tổ tiên vào các dịp lễ, tết. Hiện nay trên địa bàn xã có 61 miếu thờ thổ công là nơi thờ thần thổ công, trong đó có 12 miếu thờ thổ công của làng, 49 miếu thờ thổ công các chòm xóm nhỏ trên địa bàn các thôn, hàng năm vào các ngày mùng 2 tháng giêng âm lịch, nhân dân trên địa bàn các thôn tổ chức lễ cúng thần thổ công hoặc cũng thổ công vào các dịp gia đình có công việc lớn của gia đình như động thổ xây nhà, cưới xin, ma chay, lễ hội... Ngoài thờ thần thổ công, các hộ gia đình có tục lệ thờ cúng tổ tiên; nhân dân trong thôn thường tổ chức các hoạt động ma chay kết hợp với tổ chức lễ làm mo và làm then cầu phúc, cầu lộc, cầu tài... Đây cũng là nét văn hóa truyền thống của nhân dân trên địa bàn xã.

- Đối với các hoạt động tôn giáo: Trên địa bàn xã không có có đình, đền, chùa, không có các hình thức sinh hoạt tôn giáo, không xuất hiện tượng tôn giáo lạ.

(Có phụ lục I. II đính kèm)

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Ưu điểm

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng nói chung và công tác thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng luôn nhận được sự quan tâm sát sao của UBND huyện và các phòng ban chuyên môn

huyện. UBND xã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác tôn giáo, tín ngưỡng đến toàn thể cán bộ công chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Luôn đề cao công tác phối hợp, đấu tranh, phòng ngừa, không chủ quan mắt cảnh giác, bám sát địa bàn trên tinh thần chủ động, tập trung, không có hoạt động tôn giáo trái phép trên địa bàn.

2. Một số hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục

a) Hạn chế

Một số bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về chính sách tôn giáo tín ngưỡng

Việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chính sách về tôn giáo tín ngưỡng đôi khi chưa được kịp thời.

Các cơ sở tín ngưỡng như miếu thờ thần thổ công chủ yếu do nhân dân lập nên không có giấy phép, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Nguyên nhân

Công tác tuyên truyền về chính sách đối với tôn giáo tín ngưỡng chưa được thường xuyên liên tục

Cán bộ phụ trách công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo còn kiêm nhiệm nhiều công việc nên chưa sắp xếp, bố trí được thời gian hợp lý để nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo.

c, Giải pháp khắc phục

Tiếp tục tuyên truyền quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tôn giáo tín ngưỡng, tập trung vào công tác quản lý sinh hoạt tôn giáo, hoạt động tôn giáo; quản lý truyền đạo qua nền tảng internet...

Tạo điều kiện cho cán bộ công chức phụ trách lĩnh vực tôn giáo tín ngưỡng tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác quản lý tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn.

3. Bài học kinh nghiệm

Một là, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm công tác tôn giáo luôn được thực hiện đúng pháp luật và có hiệu quả.

Hai là, Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với thực tiễn.

Ba là, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống những nhận thức, tư tưởng lệch lạc và hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Thường xuyên truyền truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đến mọi tầng lớp nhân dân để nắm bắt kịp thời và thực hiện.

Đề nghị Phòng nội vụ huyện thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo ở địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân xã Hoàng Việt./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCTUBND xã;
- Các hôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lô Văn Biên